

# เปิดตัว เดอะ สไมล์ บาร์ แงค็อก ซาลอนเพื่อฟัน ขาวแห่งแรกในไทย นวัตกรรมล่าสุดจากสวีเดน ยิ้ม สวยอย่างปลอดภัย ใน 20 นาที



เดอะ สไมล์ บาร์ แงค็อก (The Smile Bar Bangkok) โดย สิรินารถ สุขกระจ่าง ผู้จัดการทั่วไป จัดงานเปิดตัว เดอะ สไมล์ บาร์ แงค็อก ซาลอนเพื่อฟันขาวแห่งแรกในเมืองไทย ใจกลางเมืองย่านสยาม สแควร์ ตบใจทศวรรษรัก ฟันสวยด้วยนวัตกรรมล่าสุดจากสวีเดน โดยมีเหล่าคนดัง อาทิ วิภาวี คอมันตร์, นาขวัญ ราชานนท์, ชัชชฎา ก่อง ธรินนทร์, รัสรินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา และเหล่านายแบบนางแบบ อีกมากมายร่วมแสดงความยินดี

สิรินารถ สุขกระจ่าง ผู้จัดการทั่วไปและผู้ดำเนินธุรกิจ เผยที่มาของ เดอะ สไมล์ บาร์ แงค็อก ซาลอนเพื่อฟันขาว แห่งแรกในประเทศไทย เกิดจากตนเองสนใจเรื่องความสวยความงามอยู่แล้ว ประกอบกับได้ทดลองใช้บริการของ เดอะ สไมล์ บาร์ ที่ประเทศฮ่องกงประมาณ 1 ปีก่อน แล้วรู้สึกประทับใจ อยากให้มีบริการดีๆ แบบนี้ในประเทศไทย จึงตัดสินใจสั่งซื้อแฟรนไชส์จากฮ่องกง โดยปรับเปลี่ยนบริการให้เหมาะกับผู้ใช้บริการในประเทศไทย

เดอะ สไมล์ บาร์ แงค็อก เป็นคำตอบของผู้ที่มองหาการฟอกฟันขาวโดยปราศจากความเสียวใดๆ เพียงพร้อมด้วย นวัตกรรมที่มีความปลอดภัยสูง สามารถทำให้ฟันขาวสว่างขึ้น 2 ถึง 9 ระดับ ภายใน 20 นาที โดยใช้เจลฟอกสีฟันที่เป็นสูตรปฏิวัติวงการ ควบคู่กับการใช้คอมไฟพิเศษฉายแสง LED พลาสมา (ปราศจากแสงยูวี)ไปที่ฟัน ซึ่งแตกต่างจากการฟอกฟันขาววิธีอื่น ตรงที่จะไม่ทำลายเนื้อฟันซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เคลือบฟันบาง และเกิดอาการเสียวฟัน การตกแต่งภายในร้านใช้โทนสีขาวเป็นหลัก ให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศความเงียบสงบ เน้นความโดดเด่นด้วยเก้าอี้ทรงไข่สีขาวแดงสำหรับฟอกสีฟัน สะท้อนเอกลักษณ์ความทันสมัยของนวัตกรรมฟอกสีฟันที่มีมาตรฐานระดับสากล ผู้ใช้บริการยังสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงด้วยบริการหูฟังและไอแพด หรือจะนัดทำระหว่างการทำฟอกสีฟันได้อีกด้วย

นอกเหนือจากการดูแลฟันให้ขาวสวยแล้ว เดอะ สไมล์ บาร์ แงค็อก ยังมีบริการสปา เพื่อให้คุณได้ผ่อนคลายจากภารกิจประจำวัน ซึ่งเป็นความพิเศษที่แตกต่างจากสาขาในประเทศอื่น ๆ

มร. ฌอง-มารี ลามองต์วัวร์ กล่าวถึงการก่อตั้ง เดอะ สไมล์ บาร์ ว่ามาจากความนิยมฟันขาวในปัจจุบันมีมากขึ้นเพราะ จะเสริมให้บุคลิกดีขึ้นอย่างชัดเจน มีผลิตภัณฑ์ไม่น้อยที่แม้จะทำให้ฟันขาวแต่ทำลายผิวเคลือบฟัน หรือบาง ผลิตภัณฑ์ก็มีขั้นตอนยุ่งยาก การดูแลฟันให้ขาวจึงทำได้ไม่ต่อเนื่อง นับเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดค้นเดอะ สไมล์ บาร์ ที่สามารถตอบได้ทุกโจทย์ของผู้รักฟันขาว โดยเดอะ สไมล์ บาร์ ที่ฮ่องกงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้ง ลูกค้าชาวฮ่องกงและชาวต่างประเทศ ซึ่งมั่นใจว่าเดอะ สไมล์ บาร์ แงค็อก จะเป็นที่ประทับใจของคนไทยเช่นเดียว

กัน

มิสโจเซฟีน่า แฮลเลอร์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริลเลียน สไมล์ สวีเดน (Brilliant Smile Sweden) กล่าวว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องที่บริลเลียน สไมล์ สวีเดน มีความภาคภูมิใจและให้ความสำคัญมาก ซึ่งเดอะ สไมล์ บาร์ แวงค็อก นำชุดผลิตภัณฑ์ 5 ชนิดของบริลเลียน สไมล์ สวีเดน มาใช้ในร้านซึ่งประกอบด้วย เจลฟอกสีฟัน ถาดยางฟอกสีฟัน ยาสีฟัน ยาสีฟันชนิดเจล น้ำยาบ้วนปาก ซึ่งมีผลการศึกษาของ The US National Library of Medicine รับรองแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยส่วนผสมในเจลฟอกสีฟันจะทำงานกับสารอินทรีย์ อาทิ กราบเหลืองบนฟันจากการดื่มชา กาแฟ หรือสูบบุหรี่ จะทำให้ฟันขาวขึ้นโดยไม่ทำลายหรือสร้างความเสียหายให้แก่ฟันชั้นนอก และจะดำเนินการได้เฉพาะผู้ที่ได้รับการฝึกฝนตามมาตรฐานเท่านั้น

เดอะ สไมล์ บาร์ แวงค็อก เป็นผู้บุกเบิกการดูแลฟันขาว ที่จะมอบผลลัพธ์ที่ดีกว่าอย่างชัดเจน ภายใต้อบรยากาศสงบ เรียบง่าย และผ่อนคลายให้คุณได้รับประสบการณ์การฟอกสีฟันที่น่ารื่นรมย์ พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของคุณ ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,999 บาท และขอมอบโปรโมชั่นพิเศษในโอกาสเปิดร้านใหม่ ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ฟันสวยก่อนใคร

เดอะ สไมล์ บาร์ แวงค็อก เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ชั้น 2 สยามสแควร์ ซอย 5 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <https://www.facebook.com/TheSmileBarBKK/> หรือโทรศัพท์ 02 658 0922